



# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 720,000  
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/บทความ-การ์ตูน

วันที่: จันทร์ 21 ตุลาคม 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25575

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 39.54 Ad Value: 83,034

PRValue (x3): 249,102

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: เห็นมาอย่างไรเขียนไปอย่างนั้น: ญี่ปุ่นกับไทย



## เห็นมาอย่างไร เขียนไปอย่างนั้น

### ญี่ปุ่นกับไทย

นั่งถกเถียงกันจน หน้าดำคร่ำเครียด เพราะ สื่อโทรทัศน์บางช่อง บอกว่าญี่ปุ่น ไม่มี กระจกกลาโหม

คำตอบที่ถูกคือ "มี" จะได้ไม่ต้อง ถกเถียงกันต่อไปอีก

ที่จริงแล้ว ตั้งแต่แพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่น ถูกห้าม มีให้มีกองทัพ

จนกระทั่ง เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ในสมัยของ นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ แต่ เดิมกระจกกลาโหมเป็นแค่ ทบวงความ มั่นคง เพราะในอดีตญี่ปุ่นมีลัทธิทหารนิยมสูง มาก เป็นอันตรายต่อความสงบของโลก ทางที่ ดีจึงห้ามญี่ปุ่นมีกระจกกลาโหม และไม่ให้ มีกองทัพ

การเป็นแค่ทบวงทำให้ไม่สามารถขึ้น ของงบประมาณได้เอง

แต่ ณ เวลานี้ ญี่ปุ่นมีกระจก กลาโหมขึ้นของงบประมาณเองได้ นอกจากทำ หน้าทีป้องกันประเทศแล้ว กระจกกลาโหม ของญี่ปุ่น ยังมีอำนาจ ดูแลกิจการงานด้านต่าง ประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทหารได้ด้วย

พอลูกเหตุการณ์ 9/11 คนญี่ปุ่นตกใจ มาก คิดว่าโลกเสรีและญี่ปุ่นตกอยู่ในอันตราย อย่างมาก จึงกดดันให้รัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่าง กฎหมายหลายฉบับ เพื่อให้ญี่ปุ่นมีบทบาท

ด้านป้องกันตนเอง มากขึ้น

เมื่อ พ.ศ. 2544 ญี่ปุ่นได้ส่งกำลังไปร่วม ปฏิบัติการการช่วยเหลือ ผู้ลี้ภัยในอัฟกานิสถาน เดือนต่อมาได้ไปช่วยเหลือ ผู้ลี้ภัยในอิรัก

ญี่ปุ่น ช่วยสหรัฐอเมริกาอย่างมาก ถึง กับส่งเรือพิฆาตและเรือส่งกำลังบำรุงไปมหา สมุทรอินเดียเพื่อช่วยสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ อีกด้วย

และยังมี กรณีพิพาทกับจีนและเกาหลี ก่อนข้างบ่ยอ จึงทำให้กระจกกลาโหมของ ญี่ปุ่น ทรงพลังอำนาจ ก่อนข้างมาก

ที่ว่า "ไทยมีทหารเป็นใหญ่ ในญี่ปุ่นมี ทหารเป็นใหญ่ไม่แพ้กัน เผลอ ๆ มากกว่าด้วย ซ้ำไป

นั่นคือ คำตอบว่า ญี่ปุ่นมีกระจก กลาโหมครับ

แต่ที่น่าสนใจไม่ใช่เรื่องเฉพาะกระจก กลาโหม แต่เป็นเรื่อง จำนวนกระจกที่ ญี่ปุ่นมีเทียบกับไทย

ล่าสุด ประเทศญี่ปุ่นมีกระจกเพียง 11 กระจก ทรง เท่านั้น

นั่นคือ กระจกกองกิจการภายในประเทศ และการสื่อสาร กระจกทรงยุทธธรรม กระจกทรง การ

ต่างประเทศ กระจกทรงการคลัง กระจก ทรง ศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี กระจกทรงสาธารณสุข แรงงานและ สวัสดิการ กระจกทรงเกษตร ป่าไม้ และประมง กระจกทรงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม กระจกทรงที่ดิน สาธารณูปโภค ขนส่ง และการ ท่องเที่ยว กระจกทรงสิ่งแวดล้อม และกระจก ทรง การป้องกันประเทศ แต่ละกระจกทรงมีรัฐมนตรี

กำกับดูแล

สำหรับญี่ปุ่น อะไรที่รวมอยู่ใน กระจกทรงเดียวกันได้ ให้ร่วมกันเสีย แต่ สำหรับไทย เรามีกระจกทรงมากถึง

19 กระจกทรง คือ กระจกทรงกลาโหม กระจก ทรง การคลัง กระจกทรงการต่างประเทศ กระจก ทรง การท่องเที่ยวและกีฬา กระจกทรงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระจก ทรง เกษตรและสหกรณ์ กระจกทรงคมนาคม กระจกทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระจก ทรง พลังงาน กระจกทรงพาณิชย์ กระจก ทรง มหาไพบไทย กระจกทรงยุติธรรม กระจก ทรง แรงงาน กระจกทรงวัฒนธรรม กระจกทรง การ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระจก ทรง ศึกษาธิการ กระจกทรงสาธารณสุข และกระจกทรงอุตสาหกรรม

ที่มีมากเพราะ แล้วแต่อำเภอใจของ รัฐบาลแต่ละสมัย และเป็น การเอาอกเอาใจ นักการเมืองพรรคการเมือง รัฐบาล จะได้ เกียรติ ตำแหน่ง ให้กันและกัน จะได้พอใจกันถ้วน ทั่ว

กรรมาธิการในสภา ก็มีมากตาม กระจกทรงต่าง ๆ ส.ว. และ ส.ส. มีรายได้เพิ่ม ขึ้น นอกจากนี้แต่ละกระจกทรงยังของบ งบประมาณโดยมีเหตุผลต่าง ๆ นานาได้อีกด้วย ขณะที่ประเทศอื่นเขา "ตัด" เราจะ "เพิ่ม" และนี่คือประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่ง ของเรา.

อนุภพ